

ทฤษฎีเกี่ยวกับความแตกต่างทางเพศ

แม้ว่าความสนใจเกี่ยวกับความแตกต่างทางเพศ จะเป็นเพียงความเห็นส่วนน้อยของ ทฤษฎีสิทธิและเสรีภาพของสตรีร่วมสมัย นักทฤษฎีเกี่ยวกับสตรีที่มีอิทธิพลต่อทฤษฎีสิทธิและเสรีภาพ ของสตรี ก็เป็นพวกที่มีแนวการศึกษาในเรื่องดังกล่าว มีงานวิจัยเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง ชาย/หญิง ที่มีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อแนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสตรี

แนวความคิดหลักในวรรณกรรมร่วมสมัยเกี่ยวกับความแตกต่างในทางเพศก็คือ ชีวิต ทางจิตภายในของสตรี ในโครงร่างส่วนรวม แตกต่างจากของบุรุษพื้นฐานของค่านิยมและความ สนใจ วิธีของการตัดสินใจทางด้านคุณค่า การสร้างมูลเหตุจูงใจทางด้านความสำเร็จ ลักษณะสร้าง สรรค์ทางวรรณกรรม จินตนาการทางเพศ ความรู้สึกเกี่ยวกับเอกลักษณ์ และในกระบวนการทาง ด้านความสำนึกและที่เกี่ยวกับตัวเอง สตรีจะมีภาพพจน์และความเห็นที่แตกต่างออกไปในการสร้าง ความเป็นจริงทางสังคม หลักสำคัญประการที่สอง ก็คือโครงร่างส่วนรวมของความสัมพันธ์และ ประสบการณ์ชีวิตของสตรีมีลักษณะที่แตกต่างโดยเฉพาะ สตรีจะมีความเกี่ยวพันที่แตกต่างจากบุรุษ กับผู้ที่สืบเชื้อสายทางชีววิทยาของเธอ เด็กชายและเด็กหญิงจะมีแบบแผนในการเล่นแตกต่างกัน สตรีผู้ใหญ่จะมีความสัมพันธ์ต่อกันและกัน สตรีที่เป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาในฐานะนักวิชาการในลักษณะ พิเศษเฉพาะ ที่จริงแล้วชีวิตในส่วนรวมของสตรีตั้งแต่สมัยที่เป็นทารกจนเติบโตเป็นผู้อาวุโส มี ความแตกต่างอย่างสำคัญจากบุรุษ ถ้าจะพิจารณารวม ๆ แล้ว วรรณกรรมที่เกี่ยวกับความแตกต่าง ทางด้านความสำนึกและประสบการณ์ในชีวิต ได้ให้คำตอบที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะประการหนึ่งต่อ

คำถามที่ว่า "ทางด้านสตรีจะเป็นอย่างไร?"

ในการตั้งคำถามข้อที่สองว่า "เพราะเหตุใด?" เป็นการชี้ให้เห็นถึงเส้นแบ่งที่สำคัญของความแตกต่าง ภายในกรอบของความสนใจต่อความแตกต่างทางเพศ ข้ออธิบายต่าง ๆ เกี่ยวกับความแตกต่างทางด้านจิตวิทยาและความสัมพันธ์ระหว่างสตรีและบุรุษในสาระสำคัญแล้ว แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ในทางชีววิทยา ทางด้านสถาบันและทางด้านจิตวิทยาสังคม

ข้ออธิบายทางชีววิทยาของความแตกต่างทางเพศ

ข้ออธิบายต่าง ๆ ทางชีววิทยาถือเป็นแนวความคิดในแนวอนุรักษนิยม ที่มีอยู่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกี่ยวกับความแตกต่างทางเพศ ปรอยด์ได้สืบสาวความแตกต่างทางด้านโครงสร้างบุคลิกภาพของหญิงและชายไปถึงความแตกต่างของอวัยวะเพศ และกระบวนการทางด้านการรับรู้และอารมณ์รู้สึกที่เริ่มตั้งแต่เมื่อเด็กได้ค้นพบความแตกต่างทางด้านสรีรวิทยาของตน นักสังคมวิทยาในปัจจุบันคือ ลิโอเนล โทเกอร์ และโรบิน ฟอกซ์⁶ ได้กล่าวถึง "ไวยากรณ์ทางชีว" (biogrammars) ต่าง ๆ ที่ได้ฝังรากมาตั้งแต่ในระยะต้น ๆ ของวิวัฒนาการของมนุษย์ที่ทำให้สตรีมีความผูกพันทางอารมณ์รู้สึกต่อทารกของตน และบุรุษมีความผูกพันในกิจการทั่วไปกับบุรุษคนอื่น ๆ นอกจากนี้ข้อโต้แย้งทางด้านชีววิทยาได้ใช้ในการเขียนสนับสนุนแนวความคิดเกี่ยวกับสตรีอย่างมาสเตอร์และจอห์นสัน ในการสำรวจเกี่ยวกับลักษณะทางเพศของสตรี ได้ให้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ แก่นักทฤษฎีเกี่ยวกับสตรี ในการทบทวนปัญหาเกี่ยวกับแบบแผนทางเพศทางสังคมในส่วนรวม⁷ และเอลิซ รอสส์⁸ ได้ให้ความสนใจอย่างมากต่อพื้นฐานทางชีววิทยาต่อพฤติกรรมที่มีลักษณะเฉพาะทางเพศ รอสส์ได้เชื่อมโยง หน้าที่ทางชีววิทยาต่าง ๆ ของหญิงและชายกับความแตกต่างทางด้านรูปแบบของพัฒนาการที่กำหนดโดยโฮโมน ในช่วงวัฏจักรของชีวิตและพัฒนาการดังกล่าวกับความแตกต่างเฉพาะทางเพศ จากลักษณะสำคัญอย่างเช่น ความรู้สึกรับรู้ที่ฉับไวต่อแสงและเสียง และความแตกต่างของการเชื่อมประสานระหว่างสมองทางด้านซ้ายและด้านขวา ความแตกต่างดังกล่าว รอสส์เห็นว่ามีอิทธิพลต่อแบบแผนการเล่นของเด็กต่าง ๆ ในวัยเด็ก อย่างลักษณะการ "คิดคำนวณ" (math anxiety) ที่มีมากในผู้หญิง และลักษณะที่เห็นชัดว่าผู้หญิงมีลักษณะที่พร้อมที่จะเลี้ยงดูทารกมากกว่าผู้ชาย แนวความคิดเกี่ยวกับสตรีของรอสส์ ทำให้เธอมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับระบบการจัดการทางด้านสังคมวัฒนธรรมต่าง ๆ ว่า เป็นสิ่งที่ทำให้แต่ละเพศสามารถจะทดแทน โดยผ่านการเรียน